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รายงานการประชุม 
 

คณะทํางานศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาํริ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 11/2552 

วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น. 
ณ ศูนยอํานวยการโครงการพฒันาตามพระราชดําริ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

 

รายชื่อคณะทํางานที่เขาประชุม 
 

1. พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย ที่ปรึกษาศูนยอํานวยการฯ ที่ปรึกษาพิเศษ 
2. นายพนิต เจริญบูรณ เกษตรจังหวัดเชียงใหม ประธาน 
3. รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
4. นายสมชาย สุวรรณโชติ แทน (ดร.ชนะ พรหมทอง) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
  และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
5. พ.ท.อมฤต บุญสุยา แทน ผูบังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองคฯ คณะทํางาน 
6. นายพงศศักดิ์ ชัยสิทธิ์ แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 คณะทํางาน 
  จังหวัดเชียงใหม 
7. นางสาวเจนจิรา สงัขวรรณะ แทนผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 1  คณะทํางาน 
8. นายพิสิฐพงษ คุณยศยิ่ง แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  คณะทํางาน 
9. นายณฐนน ฟูแสง แทนผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 คณะทํางาน 
10. นายสรศักดิ์ เวียงคํา แทนผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 คณะทํางาน 
11. นายสมศักดิ์ สืบเครือ แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม คณะทํางาน 
12. นายสุวรรณ ทองลวน แทนประมงจังหวัดเชียงใหม  คณะทํางาน 
13. นายรัตเขตต ฝายริพล แทนปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
14. นายภูมิใจ รักธรรม แทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
15. นางสาวอังคนา ไววุฒิ แทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ เชียงใหม คณะทํางาน 
16. นางรัตนา  วงศสุวัฒน แทนผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
17. พ.ท.ธงชัย วรรณการ แทนผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 คณะทํางาน 
18. นายอดิศักดิ์ จันทรตา แทนหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม คณะทํางาน 
19. นายสมหวัง รุงตระกูลชัย นายอําเภอสันปาตอง คณะทํางาน 
20. นายสนั่น เผือกไร ผอ.สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ สพข. 6  คณะทํางานและ 
    เลขานุการ 
21. รอยเอกสราวุฒิ คงรอด หัวหนาศูนยโครงการพฒันาตามพระราชดําริ จ.แมฮองสอน  คณะทํางานและ 

  ผูชวยเลขานุการ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นายสุรพล ชื่นเย็น   เกษตรอําเภอสันปาตอง สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง   
2. นายศราวุฒิ ปงเขียว   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
3. นางจุฑารัตน คงเกษม   เศรษฐกิจปฏิบัติการ 
4. นางสาวภูษณิศา ไพรีขยาด  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
5. นายประดิษฐ จอมปญญาเลิศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง 
6. นายไชยสิทธิ์ วงศสาม   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
7. นายกฤษณ อําพันธุ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ  
      จังหวัดเชียงใหม  
8. จ.ส.อ.เที่ยง บุญมะยา   ศูนยอํานวยการโครงการฯ อําเภอสันปาตอง 
9. นางพัทธกานต เนียมอยู  นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  
10. นางสาวจุไรพร แกวทิพย  นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
11. นายธนากร เจริญเมือง  นักวิชาการเกษตร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
 

เปดประชุมเวลา 14.00 น. โดยมี พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย ที่ปรึกษาพิเศษของศูนยอํานวยการฯ เปน
ประธานการประชุม  โดยที่ปรึกษาไดแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1) ควรจะมีการสงรายงานบันทึกการประชุม ใหกรรมการฯ กอนการประชุมแตละครั้ง เพื่อใช
ประกอบการขออนุมัติเดินทาง และแตละหนวยงานจะไดปรับปรุงแกไขเพื่อจะไดรายงานที่สมบูรณ   

2) ทุกหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบสิ่งใด  ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ  เมื่อทุกอยางสมบูรณ
แลวจะไดกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  มาเปดศูนยตอไป 

3) ทุกหนวยงานคงจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  และรูถึงจํานวนเงินงบประมาณที่จะไดรับ
และใชดําเนินการในป 2553  แลว  ควรจะมีการบูรณาการดําเนินงานกันอยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) การปรับปรุง หรือเพิ่มเติมคณะทํางานก็สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม 
 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

หลังจากนั้นพลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย ที่ปรึกษาพิเศษ ไดมอบหมายใหนายพนิต  เจริญบูรณ  
เกษตรจังหวัดเชียงใหม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานเห็นดวยกับที่ปรึกษาพิเศษ  เกี่ยวกับการสงรายงานการประชุม  ใหแตละหนวยงานแกไข  
กอนที่จะพิมพแจกแตละครั้ง  เพื่อจะไดรายงานที่สมบูรณ  และขอใหแตละหนวยงานชวยสรุปรายงานสั้น ๆ สงให
ทางฝายเลขารวบรวมทุกครั้ง   

มติที่ประชมุ: รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  1/2553 ลงวนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ.2552 

 มตทิี่ประชุมม ีใหมีการแกไขดังนี้  

วาระการประชุมครั้งที่ 1/2553  ควรจะปรับเปลี่ยนใหเปน  10/2552  เนื่องจากควรจะนับตามป
ปฏิทิน  ไมใชตามปงบประมาณ 

และวาระการประชุมในวันนี้ ก็ควรจะปรับเปลี่ยนใหเปน  11/2552  
 

มติที่ประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามความกาวหนาผลการดาํเนินงานของหนวยงานตางๆ 

เรื่องที่ 3.1) การของบประมาณกอสรางโรงเรือน  

  - กรมปศสุัตว 

นายสุรพล ชื่นเย็น  เกษตรอําเภอสันปาตอง  รายงานวาขณะนี้กําลังอยูระหวางรองบประมาณ
กอสรางโรงเรือนปศุสัตว  ดังนี ้

1. เทศบาลประมาณราคาโรงเรือนสุกร เปนจํานวนเงิน 363,700 บาท  
2. โรงเรือนไกพื้นเมือง จํานวน 360 ตัว เปนจํานวนเงิน 59,600 บาท 
3. โรงเรือนเลี้ยงไกไข 120 ตัว เปนจํานวนเงิน 168,300 บาท 

รวมเปนจํานวนเงินในการจัดทํากิจกรรมตางๆ  ทางดานปศุสัตวทั้งสิ้น 591,600 บาท  

โดยรายงานเรื่องนี้ไดเสนอไปที่กรมปศุสตัวเรียบรอยแลว 

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  

  ที่ปรึกษาฝากใหทุกหนวยงานเรงดําเนนิการเรื่องงบประมาณไปที่ตนสังกัด 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
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- กรมสงเสริมการเกษตร 

นายประดิษฐ จอมปญญาเลิศ นักวชิาการสงเสริมการเกษตร ระดบัชํานาญการ  รายงานวา 
โครงการสํารวจและจัดสรางโรงเพาะเห็ดเพิ่มเติมจํานวน 1 โรง ใชงบประมาณ 1,107,100 บาท สามารถ
ดําเนินการได โดยใหเทศบาลเขยีนแบบ  และใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ทําหนังสือ  และแบบแปลน
ตาง ๆ เสนอไปที่กรมสงเสริมการเกษตรตอไป 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 

-กรมพัฒนาทีด่ิน 

  นายสนั่น เผือกไร  ผอ.สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน   รายงานวางบประมาณปกติไดรับจัดสรร
จากทางกรมแลว เปนเงินทั้งสิ้น 1,104,800 บาท  และอยูระหวางการโอนเงินมาใหดําเนินการ  สําหรับอาคารโรง
ปุยอินทรียชีวภาพ  ใชงบประมาณในการกอสราง  1,585,645  บาท  

มติที่ประชมุ: รับทราบ 

เรื่องที่ 3.2) คาใชจาย คาน้ํา คาไฟฟาของศูนยฯ 
ที่ปรึกษาพิเศษ  แนะนําเรื่องคาใชจาย คาน้ํา คาไฟฟาของศูนยอํานวยการฯ  ควรจะของบประมาณ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซึ่งปกติกระทรวงจะมีงบประมาณงบกลางอยูแลว สําหรับการซอมบํารุง  ถาเปน
การซอมอาคารหรือซอมขนาดใหญ  ใหขอใชงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  แตถาเปนการซอมแซม
ขนาดเล็ก  ขอใหแตละหนวยงานรับผิดชอบ 

มติที่ประชุม: รับทราบ  

เรื่องที่ 3.3) การวางผังระบบน้ําประปาภายในศูนยฯ 

  นายสรศักดิ์ เวียงคํา แทนผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม  รายงานดังนี้  เพื่อ
เปนการรองรับการใชน้ําที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต  และใหมีน้ําสะอาด  ไดมาตรฐานของน้ําประปา  มาใช
เพื่อการอุปโภคบริโภค  ภายในศูนยอํานวยการฯ   โดยไดขอขยายเขตประปา  จากเทศบาลตําบลบานกลาง  
ติดตั้งถังสํารองน้ํา  ติดตั้งปมน้ํา  วางระบบทอประปา  ติดตั้งวาลวน้ํา  ตามจุดตาง ๆ  ที่จะใชน้ํา  จึงมีแนว
ทางการวางระบบน้ําไว  3  แนวทาง  ดังนี ้

1) ติดตั้งถังสํารองน้ําขนาด  2  ลบ.ม.  จํานวน  4 ถัง  บริเวณริมรั้วดานหนากอนถึงอาคาร
เอนกประสงค  โดยฝงถังไวใตดิน  และติดตั้งปมน้ํา  1 ชุด  ในบริเวณเดียวกัน  เพื่อปม
น้ําประปาจากถังสํารองน้ํา  เขาสูระบบทอประปาภายในศูนยอํานวยการฯ 
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2) ติดตั้งถังสํารองน้ําขนาด  2  ลบ.ม.  จํานวน  4 ถัง  บริเวณโรงเก็บไม  ถัดจากโรงจอดรถ  โดย
วางถังบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  และติดตั้งปมน้ํา  1 ชุด  ในบริเวณเดียวกัน  เพื่อปม
น้ําประปาจากถังสํารองน้ํา  เขาสูระบบทอประปาภายในศูนยอํานวยการฯ 

3) ติดตั้งถังสํารองน้ําขนาด  2  ลบ.ม.  จํานวน  4 ถัง  บริเวณโรงเก็บไม  ถัดจากโรงจอดรถ  โดย
วางถังไวบนแทงคน้ํา  ความสูงประมาณ  9  ม.  และติดตั้งปมน้ํา  เพื่อปมน้ําประปาขึ้นไปเก็บ
ไวบนแทงคน้ํา  จากนั้นจึงปลอยน้ําประปาจากแทงค   เขาสูทอประปาภายในศูนยอํานวยการฯ 

ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมวาควรจะใชแนวทางใด  ถาหากมีการติดตั้งปมน้ําและถังสํารองน้ําในแตละ
อาคารที่ตองการใชน้ําสะอาด  จะทําใหใชขนาดปมที่เล็กลง  การบํารุงรักษาจะงาย  และคาใชจายคอนขางต่ํา  
นอกจากนี้สามารถจะรูถึงปริมาณการใชน้ํา  โดยการติดตั้งมิเตอรในแตละหนวยงานได 

สําหรับน้ําที่จะใชสําหรับปศุสัตว  สามารถใชน้ําดิบจากสระเกษตรได  หากหนวยงานใดที่ตองการ
ใชน้ําสะอาดและอยูในบริเวณใกลเคียงกัน  สามารถใชถังสํารองน้ํารวมกันได  เมื่อทราบความตองการใชน้ําของ
ทั้งศูนยอํานวยการฯ  แลวจะไดวางระบบทอไวกอน  และประเมินราคาเพื่อขอใชงบประมาณตอไป 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  

ที่ปรึกษาพิเศษ  แนะนําใหใชถังน้ําสํารองแบบวางถังบนระดับผิวดิน  ซึ่งมีคาใชจายนอยที่สุด  และ
ขอใหหารือกับการประปาอีกครั้งในเรื่องทีจ่ะใชน้ําประปาเฉพาะภายในตัวอาคาร 

ประธานสรุปวาควรจะใชแบบถังยอยในแตละอาคารจะดีกวา  ซึ่งบริเวณบานพักจะตองใชถังสํารอง
น้ําจํานวนมากกวาอาคารอื่น ๆ  แตอยางไรก็ตามการติดตั้งระบบน้ํานี้  ขอใหหารือกับทางเทศบาลดวย  
เนื่องจากการใชน้ําภายในศูนยอํานวยการฯ  อาจทําใหมีผลกระทบตอชุมชน  เนื่องจากจะเปนการไปดึงน้ําจาก
ชุมชนมาใช 

นายณฐนน  ฟูแสง  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  จาก สวพ.1  เห็นวาควรจะตองติดตั้งมาตรวัด
การใชน้ําของแตละหนวยงานดวย   เพื่อจะไดเผยแพรใหแกเกษตรกรไดรับรูถึงการใชน้ําดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ  

เรื่องที่ 3.4) เรื่องการตดิตามความกาวหนาผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 

 1) สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 6 นายสนั่น เผือกไร ผอ.สวนวิชาการเพื่อการพฒันาที่ดนิ รายงานดงันี ้
1) รวบรวมรายงานจากหนวยงานตางๆ ยังไมครบถวน  เมื่อไดครบเรียบรอยแลวจะไดจัดสงใหแก

ทางสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6  จังหวัดเชียงใหม 
2) แปลงสาธิตการปลูกไมผล  พืชผกั  และขาวอินทรีย  ก็ดําเนินการตามปกต ิ 
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ขอคิดเห็นที่ประชุม: 
ประธานเห็นวาควรจะทํารายงานเปนรูปเลมสรุปสั้นๆ  แลวเลือกรูปใสใหสวยงาม  และขอให  ผอ.

สนั่น  เผือกไร เปนประธานในการประชุมในการยกรางใหเสร็จ 
ที่ปรึกษาพิเศษ  ขอใหทํารายงานโดยอางอิงกิจกรรมดําเนินการตามแผนแมบทที่มีอยู  ทําตามแบบ

ของสํานักงาน กปร.  โดยดูวางานที่ทําในพื้นที่ใด  อยางไร  มีรูปภาพประกอบ  แลวแตกิจกรรม  และทําเปน
รูปเลม  ทุกหนวยงานจะรับทราบจากรายงานที่ทําแจกให  แลวจะนําขึ้นกราบบังคมทูลโดยผานสํานักราชเลขา
จํานวน  2  ชุด  ดังนั้นควรจะทํารายงานใหเสร็จสมบูรณภายในปลายป (ธันวาคม  2552) 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

2) สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  นายอดิศักดิ์  จันทรตา  แทนหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
รายงานดังนี้ 

  ไดทําการแจกสารเรง พด. และปุยอินทรียน้ํา ใหแกเกษตรกรที่เขาเยี่ยมชมศูนยอํานวยการฯ 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

3) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม นายสุรพล ชื่นเย็น แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้  
  1) แปลงปลูกผักยังไมมีการปลูกเพิ่มเติม 
  2) ในสวนของงบประมาณป 2553 มีการดําเนินงานดังนี้ 
     กรมสงเสริมการเกษตร :  งบอบรมเกษตรกร 200 คน, งบอบรมกลุมแปรรูป 100 คน และงบจัดจาง
แรงงานสนับสนุนศูนย 2 คน 
  กรมปศุสัตว : งบประมาณจัดซื้อพันธุไก 100 ตัว และอาหารไก 1,200 กิโลกรัม 

กรมประมง : งบประมาณจัดซื้อพันธุปลาดุก 200 ตัว และอาหารปลาดุก 2,500 กิโลกรัม 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
ที่ปรึกษาพิเศษ  แนะวากลุมเยาวชนมีความสําคัญ  ดังนั้นควรจะใหเยาวชนเขามาเรียนรูในศูนย

อํานวยการฯ  โดยมีการประสานงานของ สํานักงาน กศน.  อําเภอสันปาตอง  และทางสํานักงานจังหวัด  เพื่อจัด
ใหมีหลักสูตรการฝกอบรมทั้งระยะสั้น  และระยะยาว 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

4) สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 นายณฐนน  ฟูแสง แทนผูอํานวยการสํานักงานวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รายงานดังนี้ 

  1) มีกิจกรรมการจัดการไมผลผสมผสาน  สวนลําไยการทําลําไยในฤดูมีการแตกใบเปนรุนที่ 2  
สําหรับนอกฤดู  มีขอจํากัดเรื่องการใชน้ํา  ถามีปริมาณน้ําเพียงพอถึงจะใสสารโปตัสเซียมคลอเรตกระตุน  ซึ่ง
วางแผนไวจะใสในชวงเดือนพฤศจิกายนของปนี้  และในเดือนมิถุนายนป  2553 
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  2) สําหรับการปลูกนอยหนาพันธุเพชรปากชอง  เริ่มใหผลผลิตแลว  มีปญหาศัตรูพืชคือหนอนเจาะ
ผล  ซึ่งจะตองปรับปรุงวิธีการดูแลตอไป  นอกจากนี้ระหวางตนยังมีการปลูกมะละกอพันธุแขกดําเปนพืชแซม  ซึง่
กําลังเริ่มติดผล  และใหผลผลิตดี   

  3) มะมวงมหาชนก  และน้ําดอกไม  ไมพบโรคและแมลง  อายุปลูกเริ่มเขาสูปที่  2 
  4) การปลูกพืชแซม  ผักหวานบาน  ชะอม  ขา  ตะไคร  ยังดําเนินการปลูกและจําหนายอยาง

ตอเนื่อง 
5) กลวยน้ําหวา  กลวยหอมทอง  มีการเก็บไปเพื่อใชบริโภคและจําหนายอยางตอเนื่อง 

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 
ที่ปรึกษาเสริมเรื่องตองการใหทดลองปลูกไมผลหลากหลายชนิด เชน อาโวคาโด ฯลฯ เพื่อเปน

แนวทางใหมในการผลิตพืช 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

5) สํานักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม นายสรศักดิ์ เวียงคํา แทนผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
จังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 

1) ดําเนินการในสวนของโรงสูบน้ํา แพสูบน้ํา สระเก็บน้ํา และระบบทอสงน้ํา เสร็จเรียบรอยแลว 
2) สงมอบโรงสูบน้ํา และแพสูบน้ํา ใหทางศูนยฯ  

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

6) สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม นายสุวรรณ ทองลวน แทนประมงจังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 
 การเลี้ยงกบ  และปลาในบอพลาสติก  ยังดําเนินการตามปกติ  ในสวนของผลผลิตที่ได  ใหเกษตรกรที่
อาศัยอยูในบานเกษตรกรตัวอยางเปนผูรวบรวม 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

7) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม  นายสมศักดิ์ สืบเครือ  แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม  ไดมอบใหนายสุวรรณ  ทองลวน  เปนผูรายงานดังนี้  
 มีการนําน้ําในบอเลี้ยงกบ  และปลาไปวิเคราะหหาความเหมาะสมของคุณภาพน้ําที่ใชในการเลี้ยงกบ
และปลา 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

8) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม นายรัตเขตต ฝายริพล  แทนผูอํานวยการสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 
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  ขณะนี้ไกพันธุประดูหางดําเปนที่ตองการของตลาดมาก  จึงไมพอจําหนาย  เปนที่นิยมของ
เกษตรกร  ตองการเพิ่มจํานวนไกที่เลี้ยง  และจะตองประชุมรวมกันกับศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว  เพื่อขอ
สนับสนุนพอพันธุและแมพันธุเพิ่มเติม 

  มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

 9) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม  นางสาวอังคนา  ไววุฒิ  แทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณเชียงใหม รายงานดังนี้ 
  ติดตามการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรที่อาศัยอยูในบานเกษตรกรตัวอยางภายในศูนย
อํานวยการฯ  เพื่อทําใหจัดทําบัญชีครัวเรือนไดอยางถูกตอง  เปนปจจุบัน  และบันทึกตนทุนอาชีพของแตละ
กิจกรรม  นอกจากนี้ยังนัดตรวจสอนแนะนําใหแกเกษตรกรรายนี้ทุกเดือน  ทั้งนี้เพื่อใหเปนตัวอยางแกผูเขามา
ศึกษาดูงานในศนูยอํานวยการฯ  ตอไป   

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

 10) สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม  นายภูมิใจ  รักธรรม  แทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 
  ในการดําเนินงานปงบประมาณ 2553   สํานักงานสหกรณไดปรับโครงสรางใหม  โดยมอบหมายให
มสีหกรณอําเภอเปนผูดําเนินงานในแตละอําเภอ  ดวยการรวมกลุม บริหารจัดการกลุม และการชวยเหลือกัน
ระหวางกลุม ของกลุมเกษตรกรตัวอยาง  เพื่อพัฒนาไปเปนสหกรณได 

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 
ที่ปรึกษาพิเศษ  เห็นวาการจัดตั้งสหกรณเปนสิ่งที่นาสนใจมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการใหความรู

พื้นฐานตาง ๆ   ธนาคารโค  กระบือ  กลุมสัจจะออมทรัพย  เปนตน  ขอใหเผยแพรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณ และการ
จัดตั้งกลุมอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในชุมชนดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

 11) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  นายพิสิฐพงษ คุณยศยิ่ง  แทนเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 
  1) โดยตําแหนงแลวตนเปนหัวหนากลุมชวยเหลือเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งเพิ่งยายมารับ
ตําแหนงนี้เพียง  1  สัปดาห 
  2) สําหรับการดําเนินงานในชวงที่ผานมา  เกษตรอําเภอสันปาตองเปนผูรายงานไปแลว  

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 
ที่ปรึกษาพิเศษ  แนะวาสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งมีงบประมาณในการฝกอบรมอยู  

ขอใหความสําคัญกับการขยายผลเพื่อปลูกฝงความรูใหแกเยาวชนดวย 



 9 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

12) อําเภอสันปาตอง นายสมหวัง รุงตระกูลชัย นายอําเภอสันปาตอง รายงานดังนี ้
1) ในสวนของงบประมาณป 2553  ทั้ง อบต.  และเทศบาลพรอมดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรู 13 

ศูนย  ในทุกตําบล   
2) คาใชจายไฟฟา  และน้ําประปา  ทางอําเภอสันปาตอง  ซึ่งเปนประธานคณะทํางานในพื้นที่  จะ

ทําโครงการเพื่อขอใชงบประมาณของทองถิ่น   

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

 13) ศูนยวิจัยขาวเชยีงใหม ไมมีผูแทนเขารวมประชุม แตไดสงรายงานให นางสาวจุไรพร  แกวทิพย จาก
สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6  รายงานดังนี ้
  1) ขาวก่ําที่ปลูกอยู  ขณะนี้กําลังออกรวง  มีปญหาหนอนหอใบขาวเขาทําลายตนขาว  แตไมรุนแรง  
สามารถแกปญหาได 
  2) สําหรับขาวอินทรีย  ที่ดําเนินการรวมกับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  ขณะนี้กําลงออกดอก  
เตรียมการพนน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเรงซุปเปอร พด. 2 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

 14) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม  นางรัตนา  วงศสุวัฒน  แทนผูอํานวยการศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนเชียงใหม รายงานดังนี้ 

  1) ปรับปรุงซอมแซมบานเกษตรกร และปรับภูมิทัศนภายนอกบานเกษตรกร 
  2) โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศ  11 ตําบล  2  เทศบาล  โดยจัดทําเปนขอมูลเผยแพรบนไวนิล  

ติดไวที่บานเกษตรกรตัวอยาง  มีตัวอยางของการเลี้ยงหมู  ปลา  โดยไดประสานงานกับประมงและปศุสัตว
อําเภอสันปาตอง 

  3) อบรมนักศึกษา กศน. จํานวน 2 รุน 
  4) ประชาชนที่ไดรับการอบรมแลว นําไปขยายผลที่ชุมชนตางๆ ทําตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 

รูปแบบมีเฉพาะที่ไดเรียนรูจากศูนยฯ ไปเปนกลุมเฉพาะรวมผลผลิตของชาวบานมาจําหนาย เปนการ
ประชาสัมพันธโครงการศูนยฯ ไปดวย 

 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
  ที่ปรึกษาพิเศษ  เห็นวาเปนตัวอยางที่ดี  อยากใหทําเปนรายงาน  เพื่อแสดงใหเห็นผลของการ
ดําเนินงาน  เกษตรกรหรือผูที่สนใจไดประโยชนอยางไร  มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไดอยางไร  มี
การเปลี่ยนแปลงกับผูปฏิบัติแบบไหน  มีภาพถายประกอบแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตชาวบานในชุมชน  อยางไรก็
ตามขอใหเสริมเรื่องการหาตลาดเพื่อจําหนายผลผลิต  
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มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

  15) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 นางสาวเจนจิรา สังขวรรณะ แทนผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 รายงานดังนี้ 
  หลังจากที่มีการฝกอบรมจากหลายหนวยงานไปแลว  ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ เพื่อประเมินผูผานการอบรมในป 2552  

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  

ประธานเห็นวา  ควรจะนําประโยชนจากผลการประเมินของแตละหนวยงาน  ไปปรับปรุงเพื่อให
บรรลุเปาหมายในการดําเนินงานตอไป 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

16) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32  พ.ท.ธงชัย วรรณการ  แทนผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่  
32  รายงานดังนี้ 

1) ไดสงมอบเอกสารการทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหกับทางสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  จํานวน  
5  เลม 

2) ภารกิจที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว  ไดแกการทําถนนลาดยาง  คอนกรีตเสริมเหล็กใหแกศูนย
อํานวยการฯ   

3) สามารถสนับสนุนการดําเนินงานทั้งในดานการพัฒนาทาง  การขุดสระ  และการเกษตรได 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
ที่ปรึกษาพิเศษ  แนะนําวาหากหนวยงานใดตองการความชวยเหลือจากหนวยงานนี้  ขอให

ประสานงานไปได 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

17) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย นายสมชาย สุวรรณโชติ แทน 
(ดร.ชนะ พรหมทอง) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย รายงานดังนี้  

1) แบบโรงเห็ด  ขณะนี้สงไปใหกรมสงเสริมฯ  แลว 
2) การผลิตเห็ดในเดือนตุลาคม  สามารถผลิตเห็ดไดทั้งหมด 1,600 กอน  แบงเปนเห็ดนางรมดอย

จํานวน  1,000  กอน   และเห็ดนางรมฮังการีจํานวน  600  กอน  รวมมีรายไดรวมเปน 1,830 บาท 
3) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ทาง จ.ส.อ. เที่ยง  บุญมะยา  ไดนําเกษตรกรที่สนใจ  ไปศึกษาดูงานที่

สถานีวิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย    

มติที่ประชุม: รับทราบ 
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20) ศูนยโครงการพัฒนาตามพระราชดําริสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม รอยเอกสราวุฒิ คงรอด 
หัวหนาศูนยโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จ.แมฮองสอน รายงานดังนี ้ 

วัน/เดือน/ป รายการ รับ จาย จํานวนเงินคงเหลือ 

ต.ค. 52 ยอดยกมา - - 43,022.68 
ต.ค. 52 จํ า ห น า ย ผ ล ผ ลิ ต ภ า ย ใ น

โครงการฯ 
17,343.00 - 60,365.68 

ต.ค. 52 คาใชจายการซื้อปจจัยการ
ผลิต 

- 10,955.00 49,380.68 

 รวม 17,343.00 10,985.00 49,380.68 
 

สําหรับเรื่องครุภัณฑ  ขอใหสงมอบครุภัณฑใหทางศูนยอํานวยการฯ  เพื่อจะไดทําการซอมแซมได 
จากนั้น  จ.ส.อ.เที่ยง  บุญมะยา  ไดรายงานดังตอไปนี้ 
1) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552  ไดนําเกษตรกรที่สนใจ  ไปศึกษาดูงานในการตอเชื้อเห็ด  ที่สถานีวิจัย

เห็ดเขตหนาวดอยปุย 
2) สถาบันวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  โดย ดร.สุริยา  ไดจัดสงเจาหนาที่คือนาย

ศราวุฒิ  ปงเขียว  มาชวยดําเนินการในศูนยอํานวยการฯ  ขณะนี้ไดไปปฏิบัติงานที่  กทม.  แตยังคงมีหนาที่ดูแล
งานในศูนยอํานวยการฯ  ดวย  แตทาง ดร.ชนะ  พรหมทอง  ไดสงนักวิชาการใหมมาทํางานในพื้นที่แทนแลว  จึง
ไมทราบวาจะเปนการทํางานซ้ําซอนกันหรือไม  จึงขอมติที่ประชุมวาจะตองดําเนินการอยางไรตอไป 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
ที่ปรึกษาพิเศษ  มอบหมายใหประธานหารือกับทาง ดร.ชนะ  พรหมทอง  วาเจาหนาที่คนใด

สามารถมาปฏิบัติงานที่ศูนยอํานวยการฯ  ได  
มติที่ประชุม: รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน  เห็นวาแผนพับประชาสัมพันธศูนยอํานวยการฯ  ที่จะแจกใหแกเกษตรกรหรือผูที่เขาเยี่ยม
ชมศูนยอํานวยการฯ  ตองศึกษาดูวายังขาดขอมูลสวนไหน  จะตองปรับแกอยางไร  สําหรับเอกสารวิชาการ  ก็
ขอใหทําเพิ่มเติมดวย 

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหมแจงวาแผนพับประชาสัมพันธที่ไดดําเนินการไปแลว

ในปที่แลว  ยังคงมีแจกจายได 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

1) รศ.ฉลองชัย  แบบประเสริฐ  เห็นวาการปลูกไมผลภายในศูนยอํานวยการฯ  ยังมีนอยชนิด  ถา
ตองการปลูกไมผลชนิดใดเพิ่มเติม  ขอใหแจงเพิ่มเติมได  อาทิเชน  อาโวกาโด เปนไมผลที่สามารถนํามาปลูกได
ในพื้นที่ศูนยอํานวยการฯ ได  เนื่องจากเปนพืชที่ไมชอบอากาศหนาวจัด  ปลูกในพื้นที่ราบได  กลวยรวมพันธุก็
เปนไมผลที่นาสนใจ  ถานํามาปลูกในพื้นที่มีน้ําเพียงพอจะทําใหเจริญเติบโตไดดี  ตัดแตงหนอ  และเลี้ยงหนอให
สามารถจําหนายไดในชวงที่ราคาสูงได  นอกจากนี้นอยหนาพันธุเพชรปากชองที่ปลูกในศูนยอํานวยการฯ  ราคา
ก็คอนขางสูง  ดังนั้นถาหากดูแลเรื่องแมลงวันทองไดดี  มีการถายภาพประกอบเพื่อแสดงใหเกษตรกรที่เขาเยี่ยม
ชมศูนยอํานวยการฯ  เห็นไดชัดเจน  ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง  

2) ประธานแจงวา  จากการตรวจงานกอสรางอาคารประชุม  ขณะนี้ทาสีผนังเสร็จแลว  ยังคงเหลือ
การปูกระเบื้องพื้น  และฝากใหชวยปรับภูมิทัศนโดยรอบตัวอาคารดวย  คาดวาจะสามารถใชงานไดประมาณ
เดือนพฤศจิกายน   

3)  ฝายเลขาฯ  คณะทํางาน  ขอใหคณะทํางานที่เขารวมประชุม  สงบันทึกรายงานในที่ประชุมใน
ครั้งนี้ใหทางฝายเลขาฯ ดวย  เนื่องจากจะไดทํารายงานดวยขอมูลที่ถูกตองตรงกันกับผูรายงาน  นอกจากนี้ยังขอ  
email  address  ของทุกหนวยงาน  เพื่อจะไดสงรายงานใหตรวจแกและปรับใหถูกตองกอนที่จะมีการพิมพแจก
ในที่ประชุมในคราวตอไป   

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 
ปดประชุมเวลา 16.50 น. 
 
 
 

(นางสาวจุไรพร  แกวทิพย) 
ผูจดบันทึกการประชุม 

 
 
 

(นายสนัน่   เผือกไร) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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